



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กับ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ จัดทำขึ้นเมื่อ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกุณธ์ ทองอร่าม ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นผู้มีอำนาจกระทำการในนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๔๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ ซึ่งในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ ๑๘๘ หมู่ ๑ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ๒๑๑๑๐ โดย นางสาวณิชชา โตใหญ่ดี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันในนามโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการเรียกว่า “โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านงานบริการวิชาการ มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม การศึกษา และความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น โดยสืบเนื่องจากโรงเรียนเขาชะเมาวิทยาและประชาชนในพื้นที่มีความต้องการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียน ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพิ่มสื่อการเรียนการสอนภายในโรงเรียนให้มากขึ้น เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้ปกครองผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มและสร้างองค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพด้านการเกษตร อาหาร สมุนไพร สุขภาพและความงาม รวมไปถึงการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะครบวงจร ซึ่งทางโรงเรียนยังขาดวิทยากร งบประมาณการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ทั้งสองหน่วยงานจึงมีความเห็นร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการเพื่อผนึกกำลังในการส่งเสริม สนับสนุนงานด้านบริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การศึกษาในท้องถิ่น ระหว่างโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกิดแนวทางปฏิบัติและความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านบริการวิชาการระหว่างโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
๒. เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษาของคนในท้องถิ่น

หลักการ

การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองหน่วยงาน ภายใต้แนวทางการดำเนินการร่วมกัน ดังนี้

๑. ความร่วมมือจะต้องอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจอันดีต่อกัน และประสานผลประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ พัฒนาการศึกษา และบริการวิชาการ
๒. ความร่วมมือจะต้องไม่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเสียหายใด ๆ แก่ทุกฝ่าย
๓. ความร่วมมือจะต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคม ท้องถิ่น และประเทศชาติ
๔. ความร่วมมือจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจต่อกันในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรค และร่วมดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
๕. ความร่วมมือจะต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตลอดจนนโยบายที่ทั้งสองฝ่ายถือปฏิบัติ
๖. บันทึกข้อตกลงฉบับนี้เป็นเพียงการแสดงเจตนาร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเท่านั้น โดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหรือสร้างภาระผูกพัน รวมทั้งข้อผูกมัดทางกฎหมายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ประการใด

กิจกรรมความร่วมมือ

การนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน โดยไม่มีข้อกำหนดในการดำเนินการ ดังนี้

๑. ร่วมมือในการพัฒนา และเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความรู้ด้านวิชาการร่วมกัน
๒. ร่วมมือเพื่อวางแผนงานพัฒนาท้องถิ่นทางด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการศึกษาของคนในท้องถิ่น
๓. ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ และการให้ความรู้ด้านวิชาการอื่น ๆ ร่วมกัน
๔. ประสานงานและอาศัยบุคลากรทั้งสองฝ่าย ได้แก่ การใช้นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ และทรัพยากรอื่น ๆ เช่น สถานที่จัดกิจกรรม ข้อมูลสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องสมุด สถานที่ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการให้บรรลุเป้าหมาย
๕. ประสานงานในการจัดกิจกรรมร่วมในด้านการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
๖. ทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการที่จะเกิดขึ้น ภายใต้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญหรือมีปัญหาระหว่างการดำเนินกิจกรรม หรือความร่วมมือดังกล่าว ต้องมีการแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งรับทราบเพื่อหาทางออกที่เป็นที่ยอมรับระหว่างทั้งสองฝ่ายต่อไป

ทรัพย์สินทางปัญญา

ทั้งสองฝ่ายตกลงว่า บรรดางาน ข้อมูล ความลับหน้า ผลงาน เอกสารที่ส่งมอบ การออกแบบ เทคโนโลยี ความลับทางการค้าและบรรดาสิทธิหรือสิทธิบัตรหรือสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่สร้างสรรค์ พัฒนา หรือเกิดจากบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา” ให้ความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย

การรักษาความลับ

ทั้งสองฝ่ายจะรักษาความลับ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบันทึก ข้อตกลงฉบับนี้ ซึ่งได้ล่วงรู้ความลับนั้นมาไม่ว่าด้วยวิธีการใด ๆ โดยจะไม่เปิดเผยหรือถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นและนำความลับดังกล่าวไปหาประโยชน์ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ จากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน และทั้งสองฝ่ายตกลงว่าจะเก็บรักษาความลับ และข้อมูลที่เป็นความลับของฝ่ายผู้ให้ข้อมูล นับตั้งแต่วันที่ได้รับข้อมูลและตลอดระยะเวลาที่บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้

ระยะเวลาการดำเนินการ

การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มีกำหนดระยะเวลา ๓ ปี นับตั้งแต่วัน ลงนามในบันทึกข้อตกลง

การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขยายความร่วมมือเพิ่มเติมบันทึกข้อตกลงนี้ ให้กระทำได้ตามความเหมาะสม โดยความเห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่าย และเมื่อทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในประเด็นที่ขอเปลี่ยนแปลง ให้จัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรแนบท้ายบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ และมีผลเริ่มบังคับใช้ที่ตั้งแต่เวลาที่ได้มีการลงนามเปลี่ยนแปลง

การสิ้นสุดของบันทึกข้อตกลง

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ มีผลต่อเนื่องจนครบกำหนดระยะเวลา ตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ กรณีฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามความร่วมมือ ให้อีกฝ่ายสามารถยกเลิกความร่วมมือได้ โดยต้องแจ้งให้หน่วยงานอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย ๓๐ วัน ตามแบบและพิธีการเช่นเดียวกับการทำบันทึกข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายจะต้องดำเนินการในเรื่องที่ผูกพันหรือค้างไว้ให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อน เว้นแต่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเป็นอย่างอื่น

บันทึกข้อตกลงนี้จัดทำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน และทั้งสองฝ่ายได้อ่านทำความเข้าใจตามข้อตกลงโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและประทับตรา (ถ้ามี) และต่างฝ่ายยึดถือไว้ ฝ่ายละ ๑ ฉบับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวคุณท์ ทองอร่าม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชลิตตา อุ่นสะอาด)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทพร มูลรังษี)
รองคณบดีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา



(นางสาวณิชชา โตใหญ่ดี)
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา



(นางพรณีย์ มาอ่อน)
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา



(นางน้ำฝน นามรินทร์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ